

### คุณสมบัติพิเศษเป็นของขวัญจากพระเจ้า มอบให้เพื่องานรับใช้โลก

วันนี้ ปู่ทวด พ่อบราห์มา และพ่อชีวา ขอแสดงความยินดีมากมายหลายล้านเท่ากับบราห์มินผู้มีโชคที่สูงส่งทั้งหมดทั่วทั้งโลกเนื่องในวันเกิดทางจิตที่สูงส่ง พร้อมกันนี้ท่านทั้งสองยังอวยพรวันเกิดด้วยความรักอันลึกซึ้งและมอบดอกไม้ทางจิตแห่งความรักจากหัวใจ ท่านทั้งสองมีความสุขมากที่ได้เห็นคุณสมบัติพิเศษของดวงวิญญาณบราห์มินทั้งหมด ในหัวใจของท่าน ท่านร้องเพลง: ว่า ลุกๆ! ว่า! วันนี้ จากเวลาอมฤต มีคลื่นแห่งความสุขปรากฏชัดในหัวใจของแต่ละคน: "ว่า วันเกิดทางจิตของพ่อและของพวกเรา!" พ่อก็มีความสุขเช่นกันที่ได้เห็นพวงมาลัยแห่งคำอวยพรของลูกๆ ทุกคนจากเวลาอมฤต ในตลอดทั้งวงจรรนี้ วันเกิดนี้เฉลิมฉลองเพียงในยุคบรรจบพบกันเท่านั้น แม้กระทั่งในยุคทอง ลูกจะไม่เฉลิมฉลองวันเกิดทางจิตเช่นนี้ แม้แต่ที่นั่น ลูกจะไม่วันเกิดที่พิเศษสุดเช่นนี้ เมื่อพ่อและลูกๆเกิดในวันเดียวกัน จนถึงตอนนี้ ลูกเคยได้ยินเกี่ยวกับวันเกิดของพ่อและของลูกๆที่เป็นวันเดียวกันหรือไม่? อย่างไรก็ตาม วันนี้ วันเกิดที่ลูกกำลังเฉลิมฉลองอยู่เป็นวันเกิดของลูกๆและของบัพดาตาในวันเดียวกัน ดังนั้น ลูกกำลังร้องเพลง ว่า ว่า (ความมหัศจรรย์) ใช่หรือไม่?

วันนี้ ในเวลาอมฤต บัพดาตา กำลังสร้างลูกประจำ ลูกประจำใดที่ท่านกำลังสร้าง? ท่านไม่ได้กำลังสร้างลูกประจำสุดท้ายของ 108 ซึ่งจะทำให้ลูกสงสัยว่าชื่อของลูกอยู่ในนั้นหรือไม่ แต่ท่านกำลังสร้างลูกประจำในวันนี้ของลูกๆที่อยู่อย่างเป็นอมตะด้วยพรของการเป็นอมตะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงตอนนี้ ซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้จะถึงการทำลายล้าง ตามละคร มันอยู่ในบทบาทที่สูงส่งของดวงวิญญาณเหล่านั้นเช่นกัน ที่จะเห็นและได้ยินกิจกรรมที่สูงส่งกับพระเจ้า ผู้สูงสุดเหนือสิ่งใด อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ลูกทุกคนก็มีสิ่งนี้ในบทบาทของลูกเช่นกันหรือไม่? บัพดาตา กำลังทำให้ลูกเป็นราชวงศ์บราห์มิน เหตุนี้เองในแง่ของโลกนี้ ลูกดวงวิญญาณบราห์มินทั้งหมดจึงมีโชคมากๆ เพราะเหตุใด? ลูกอยู่ในกลุ่มของคนไม่กี่คนในหนึ่งกำมือจากหลายๆล้านคน และได้รับการคัดเลือกเพียงไม่กี่คนจากกลุ่มคนในหนึ่งกำมือนั้น ในด้านหนึ่ง มีดวงวิญญาณหลายพันล้านในโลก และอีกด้านหนึ่ง มีลูกดวงวิญญาณบราห์มินทั้งหมดที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น ในวันเกิดนี้ บัพดาตาได้เห็นดวงชะตาของลูกทุกคน ไม่ใช่แค่ลูกบางคน แต่ลูกทุกคน และกำลังร้อยลูกประจำของคุณสมบัติพิเศษให้กับลูก ไม่ว่าลูกจะเป็นดวงวิญญาณใหม่ หรือดวงวิญญาณเหล่านั้นตั้งแต่ตอนเริ่มต้น หรือจากตอนกลางยุค ลูกก็พิเศษและจะยังคงพิเศษต่อไป ลูกจะอยู่อย่างพิเศษต่อไปตลอดทั้งวงจรร ตลอดทั้งวงจรรดวงวิญญาณทั้งหมดของโลกจะเห็นลูกดวงวิญญาณที่สูงส่งด้วยสายตาของความยิ่งใหญ่ ดังนั้น ลูกแต่ละคนรู้ถึงคุณสมบัติพิเศษของลูกหรือไม่? ลูกรู้ถึงคุณสมบัติพิเศษเหล่านั้นไหม? ลูกแต่ละคนรู้ถึงคุณสมบัติพิเศษของลูกไหม? ถ้ารู้ ยกมือขึ้นหนึ่งข้าง ดีมาก! ลูกทำอะไรกับคุณสมบัติพิเศษเหล่านั้น? ลูกรู้ว่าคุณสมบัติพิเศษเหล่านั้นดีมาก ลูกยอมรับว่ามันดีมาก แต่ลูกทำอะไรกับคุณสมบัติพิเศษเหล่านั้น (ใช้คุณสมบัติพิเศษเหล่านั้นนั้นเพื่องานรับใช้) ลูกไม่ได้ใช้ไปในทางอื่นใช่ไหม? คุณสมบัติพิเศษเป็นของขวัญจากพระเจ้า ของขวัญจากพระเจ้าคือการมอบให้เพื่องานรับใช้โลกอย่างสม่ำเสมอ หากใช้คุณสมบัติพิเศษในทางลบ ก็จะกลายเป็นรูปของความหยิ่งยโส นั่นเป็นเพราะว่าหลังจากเข้าสู่หนทางแห่งความรู้แล้ว หลังจากเข้าสู่ชีวิตบราห์มิน ลูกก็ได้รับคุณสมบัติพิเศษมากมายจากพ่อ เพราะการที่ลูกเป็นของพ่อ ลูกก็ประกาศสิทธิ์ในสมบัติที่มีค่าของคุณสมบัติพิเศษ ลูกไม่ได้มีคุณสมบัติพิเศษเพียงหนึ่งหรือสองอย่าง ลูกมีคุณสมบัติพิเศษมากมาย ในอนุสรณ์เช่นกัน คุณสมบัติพิเศษของลูกได้รับการกล่าวถึงว่ามีความสมบูรณ์พร้อม 16 องศาเต็ม ดังนั้น จึงไม่ใช่แค่ 16 องศาเท่านั้น แต่ 16 องศาที่หมายถึงเต็ม หมายความว่าเต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมด การเต็มคือรายละเอียดของการไม่มีกิเลสอย่างสมบูรณ์ หากจะพูดให้เห็นภาพก็คือ “ไม่มีกิเลสอย่างสิ้นเชิง” แต่การที่มันเต็มก็มีรายละเอียดมากมาย ดังนั้นบราห์มินทุกคนจึงได้รับคุณสมบัติพิเศษอย่างเป็นมรดกจากพ่อ อย่างไรก็ตาม ลูกต้องซึมซับคุณสมบัติพิเศษเหล่านั้นแล้วนำไปใช้ประโยชน์สำหรับงานรับใช้ ไม่ใช่ว่านี่คือคุณสมบัติพิเศษของฉัน แต่เป็นของขวัญจากพระเจ้า เมื่อลูกพิจารณาว่ามันเป็นของขวัญจากพระเจ้า คุณสมบัติพิเศษนั้นจะเต็มไปด้วยพลังของพระเจ้า โดยการบอกว่ามันเป็นของลูก ลูกต้องเผชิญกับทั้งความหยิ่งยโสและการถูกดูหมิ่น สิ่งซึ่งบอกของการมีความหยิ่งยโสในความรู้ โยคะ งานรับใช้ สติปัญญา หรือคุณธรรมใดๆก็ตามคือ ดวงวิญญาณเช่นนั้นจะรู้สึกว่าคุณดูหมิ่นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ลูกจึงเป็นดวงวิญญาณพิเศษ นั่นคือ ลูกมีสิทธิ์ได้รับของขวัญเหล่านั้นจากพระเจ้า

ดังนั้นวันนี้ลูกทุกคนมาเฉลิมฉลองวันเกิดของบัพดาตาใช่หรือไม่? บัพดาตาก็มาเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของลูกทุกคนเช่น

กัน ลูกแค่เฉลิมฉลองวันเกิดของบิดาเท่านั้น แต่บิดาจะมาเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของสกุลบราห์มินทั้งหมด ไม่ว่าจะลูกจะนั่งอยู่ห่างไกลในดินแดนนี้หรือในมุมไกลๆ ที่ไหนสักแห่งในต่างประเทศ ดวงวิญญาณใดก็ตามที่กลายเป็นบราห์มินและเป็นของสกุลบราห์มิน บิดาเดาก็กำลังเฉลิมฉลองวันเกิดของลูก ลูกก็กำลังเฉลิมฉลองวันเกิดนั้นเช่นกัน ลูกกำลังฉลองวันเกิดของทุกคนใช่หรือไม่? หรือว่าเป็นวันเกิดของผู้ที่นั่งอยู่ที่นั่นเท่านั้น? ลูกจดจำทุกคนใช่ไหม? ดูสิ ทุกคนกำลังเฝ้าดูว่าลูกกำลังเฉลิมฉลองวันเกิดของพวกเขาด้วยหรือไม่ ดังนั้น ลูกจึงกำลังเฉลิมฉลองวันเกิดของทุกคน ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับทุกคน! การเฉลิมฉลองหมายถึงการมีความจริงใจและความกระตือรือร้น ดังนั้น ลูกมีความกระตือรือร้นนั้นอยู่ในหัวใจของลูกใช่หรือไม่? ว้าว! วันเกิดทางจิตของเรา! ว้าว!

ดังนั้น วันนี้จากเวลาอมฤต ลูกทุกคนมีความจริงใจและความกระตือรือร้นอย่างมากในหัวใจสำหรับวันเกิดของลูก บิดาเดาได้เห็นแม้กระทั่งการรด ลูกมองเห็นการรดนั้นด้วยดวงตาคู่นั้น แต่บิดาเดามองเห็นการรดเหล่านั้นในรูปที่ละเอียดอ่อนก่อนที่ลูกจะเห็นมัน บิดาเดาเห็นว่าลูกทุกคนมีความจริงใจและความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะแสดงความกระตือรือร้นในหัวใจของลูก ทุกวันนี้ อีเมลมีราคาถูกลงมาก ดังนั้นทุกคนจึงส่งอีเมลจำนวนมาก ทุกสิ่งไปถึงบิดาเดา ไม่ว่าจะเป็นอีเมลการ์ด จดหมาย หรือความคิดในหัวใจของลูก หากลูกรวบรวมการ์ด จดหมาย อีเมลทั้งหมด และทุกความคิดจากทุกแห่งตั้งแต่เวลาอมฤต ลูกเองก็มีความสุขเป็นอย่างมากเพียงแค่มองเห็นสิ่งเหล่านั้น นี่คือนิทรรศการที่พิเศษสุด ในวันเกิด, ลูกสามารถขอพรหรืออธิษฐานสำหรับอนาคต ในวันเกิดของลูก อายุของลูกก็เพิ่มขึ้น ดังนั้นตอนนี้ลูกได้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งปีแล้ว ในทำนองเดียวกัน ในความพยายามของลูก ในชีวิตอันล้ำค่าของลูก ในจิตใจของลูก นั่นคือ ในความคิดของลูก ในพลังของการตัดสินใจของสติปัญญาของลูก ในคำพูดของลูก ในการมีพลังที่จะทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวของตัวเองสำเร็จในหนึ่งวินาที ในแง่ของความสัมพันธ์และสายสัมพันธ์ ขอให้ทุกคนที่มีสายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับลูกประสบความสำเร็จ บรรลุผลอย่างใดอย่างหนึ่งในทุกขณะ ลูกได้ให้คำมั่นสัญญาด้วยความมุ่งมั่นเช่นนั้นสำหรับปีที่จะมาถึงหรือไม่? ในวันชีพจายันตี ทุกดวงวิญญาณบราห์มินมีเป้าหมายสองประการ หนึ่งในคือนิเทศน์กับตนเอง และอีกประการหนึ่งคือการชักจูงแห่งการเปิดเผยของพ่อ ลูกทุกคนมีเป้าหมายสองประการนี้ในหัวใจของลูก ดังนั้นบิดาเดาจึงได้เห็นทะเบียนบันทึกในอดีตของคำสัญญาทั้งหมดที่ลูกให้ไว้ ทุกปีลูกแต่ละคนให้คำมั่นสัญญาด้วยวิธีที่ลูกต้อง ในความคิดและคำพูดของลูก ลูกทำได้ดีมาก อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นั่นคือ หลังจากเฉลิมฉลองวันเกิดนี้ ให้ขีดเส้นใต้ประโยคหนึ่งโดยเฉพาะ มันเป็นวลีทั่วไป ไม่ใช่วลีใหม่ วลีนั้นคือ "ความมุ่งมั่นอย่างสม่ำเสมอ" ไม่ใช่ความมุ่งมั่นบางครั้ง และไม่ระมัดระวังในความมุ่งมั่นบางครั้ง เมื่อลูกมีความมุ่งมั่นอยู่เสมอ สิ่งซึ่งบอกของความมุ่งมั่นคือมีความสำเร็จอยู่เสมอ 100% ในทุกความคิด คำพูด และการกระทำของลูกในแง่ของตนเอง งานรับใช้ และในความสัมพันธ์ของลูก トラบิตที่บราห์มินยังขาดความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอในทุกสิ่งเหล่านี้แล้ว ดังนั้น ตามละคร การเปิดเผยก็ล่าช้าเช่นกัน ความสำเร็จเป็นพื้นฐานของการเปิดเผยให้ทุกคำพูดเต็มไปด้วยความสำเร็จ ให้ทุกความคิดเต็มไปด้วยความสำเร็จ เหตุนี้เองในอนุสรณ์ในปัจจุบัน ผู้ที่เรียกตนเองว่ากูรูจึงถูกเรียกว่ากูรูที่ทุกคำพูดเป็นเวอร์ชันของความจริง แม้ว่าพวกเขาจะโกหก ผู้เลื่อมใสศรัทธาของพวกเขาก็จะพูดว่า: มันเป็นเวอร์ชันของความจริง ดังนั้นนี่คืออนุสรณ์แห่งคำสัญญาของลูก ลูกคือผู้ที่กลายเป็นจักรพรรดิและผู้ยิ่งใหญ่ เหตุนี้เองเมื่อกล่าววว่า: "กูรูที่ทุกคำพูดเป็นเวอร์ชันของความจริง" พวกเขาจึงหมายถึงดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ อย่าคิดว่า "นั่นไม่ใช่ความตั้งใจของฉัน แต่ฉันแค่พูดสิ่งนั้นออกมา" หรือ "มันก็แค่เกิดขึ้นเช่นนั้น" คำพูดหรือความรู้สึกไม่ได้ปรากฏออกมาเช่นนั้นโดยไม่มีแรงจูงใจใดๆ นั่นเป็นการหลอกตัวเอง บางครั้งลูกบอกว่าคำพูดแค่ปรากฏออกมา ทำไมมันถึงปรากฏออกมา เพราะเหตุใด? ลูกไม่มีพลังในการควบคุมเลยหรือที่สิ่งนั้นปรากฏออกมา? มันก็แค่เกิดขึ้น... แล้วลูกไม่ใช้ราชาหรือ? นั่นหมายความว่าลูกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประสาทสัมผัสทางกายบางอย่างของลูกใช่หรือไม่? เหตุนี้เองคำพูดจึงปรากฏออกมาหรือสิ่งอื่นแค่เกิดขึ้น

ดังนั้น ในปีนี้ พร้อมกับแสดงความคิดเห็น ให้ขีดเส้นใต้ด้วยว่า: ความมุ่งมั่นอย่างสม่ำเสมอในทุกสิ่ง วันนี้เป็นวันเกิดของลูก ดังนั้น บิดาเดาจะไม่บอกอะไรกับลูกในวันนี้ แต่บิดาเดาได้บันทึกไว้ในสารทของทุกคนแล้ว และท่านจะบอกลูกในการพบปะครั้งสุดท้าย วันนี้ บาบาคะจะฉลองและจะไม่บอกอะไรกับลูก ท่านจะบอกลูกหลังจาก 15 วัน (ถ้าบิดาเดาบอกเรา ทุกอย่างจะเรียบร้อยภายใน 15 วัน) โอเค ถ้าลูกบอกก่อนว่าลูกจะแก้ไขให้ลูกต้องภายใน 15 วัน ถ้าอย่างนั้นก็โอเคที่บาบาจะบอกลูก ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นใน 15 วัน ไม่สามารถบอกได้ว่าบิดาเดาจะทำอะไร บาบาคะจะบอกลูกใหม่? ลูกจะเปลี่ยนแปลงตนเองใน 15 วันหรือไม่? ลูกจะมีความคิดนี้หรือไม่? นี่เป็นสิ่งที่ดี ลูกพันดาวาสะจะทำสิ่งนี้หรือไม่? บาบาคะจะบอกลูกใหม่? มันง่ายที่จะได้ยิน แต่ลูกจะทำหรือไม่? ลูกจะต้องทำมันแล้ว (บิดาเดาถามคนที่นั่งด้านหลัง

ทั้งหมด ผู้เป็นแม่ทุกคน ครู ดับเบิลโฟเรนเนอร์และทุกคนโบกมือ) ลูกทุกคนยกมือขึ้นได้ดีมาก

มีดับเบิลโฟเรนเนอร์อยู่สามกลุ่มใช่หรือไม่? (กลุ่มสำรวจตน, กลุ่ม Mastana (ซาบซิง) และ กลุ่มซัคตี (ทรงพลัง) กลุ่มสำรวจตนยกมือขึ้น! มีเพียงไม่กี่คนในกลุ่มสำรวจตน กลุ่มที่สองคือกลุ่มซาบซิง (mastana) โอเค ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม mastana ยืนขึ้น! ลูกคือผู้ที่อยู่อย่างซาบซิงอยู่เสมอใช่หรือไม่? ความหมายของ mastana คืออะไร? ผู้ที่ซาบซิงอยู่เสมอ กลุ่มที่สามคือซัคตี กลุ่มซัคตีทรงพลังใช่หรือไม่? ลูกได้เลือกชื่อที่ดีมาก ในตอนเริ่มต้น เมื่อมีบัตติ ชื่อของกลุ่มของลูกคืออะไร? (Divine Unity, Manohar Party, Supreme Party) ชื่อสวยงามมากใช่หรือไม่? ดังนั้นกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มที่ดีมากเช่นกัน หากลูกจดจำชื่อ พร้อมกับชื่อแล้ว ลูกจะจดจำงานของลูกด้วย อัจชะ ดับเบิลโฟเรนเนอร์ที่เป็นกุมาร ยืนขึ้น! อัจชะ นี่คือกลุ่มของกุมาร ลูกทำได้ดีแล้ว บัพาดาได้รับข่าวดีมากของความสดชื่นของดับเบิลโฟเรนเนอร์ บัพาดาขอแสดงความยินดีกับลูกจากหัวใจ และก็เตือนกลุ่มต่างๆ ถึงสิ่งที่บาบาเน้นย้ำในวันนี้ด้วย

มีครูดับเบิลโฟเรนเนอร์มากมาย การได้เป็นครูเป็นสิ่งซื่อบอกของโชคอันสูงส่งมาก เพราะบัพาดาเห็นครูอย่างเป็นครู-โบ (ลูกศิษย์ที่ได้รับการฝึกฝนให้หนึ่งบนที่หนึ่งของครู) ท่านเห็นลูกด้วยสายตาของการมีความทัดเทียมกัน เพราะลูกหนึ่งบนที่หนึ่งของพ่อ ครูได้รับสิทธิ์นี้ใช่หรือไม่? เช่นเดียวกับที่ครูมีบัลลังก์ของเขา ดังนั้นบัลลังก์ของเมอร์ลีนี่ก็เช่นกันซึ่งทำให้ผู้อื่นสามารถชิมชัมเมอร์ลีและฟังเมอร์ลีได้ ลูกไม่ได้แค่อ่านเมอร์ลีเท่านั้น แต่ลูกยังสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาชิมชัมเมอร์ลีด้วย บัพาดาได้มอบบัลลังก์ของครู-โบให้กับลูกผู้เป็นครู ได้เห็นกันในต่างประเทศว่าอีกไม่นานลูกทุกคนก็จะได้หนึ่งบนบัลลังก์ บัพาดามีความยินดี การสวมมงกุฎแห่งความรับผิดชอบ การรักษาความกล้าหาญไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่การเป็นครู-โบคือการทัดเทียมกับพ่อ จริงๆแล้วทุกคนต้องกลับมาทัดเทียมกับพ่อ แต่ผู้เป็นครูโดยเฉพาะมีมงกุฎแห่งความรับผิดชอบ บัพาดาก็ชอบการรวมตัวของครูเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คำศัพท์พิเศษสำหรับวันนี้คือ "การเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ"

อัจชะ ครูของบาร์ต ยืนขึ้น! ครูของบาร์ตก็ไม่ยิ่งหย่อนเลยเช่นกัน ดังนั้น ลูกได้ยืนหรือไม่ว่าบาบาเห็นครูด้วยสายตาใด? ที่หนึ่งสำหรับการดำเนินชั้นเรียนและการอ่านเมอร์ลีนี่มีโชคมาก ลูกโชคดีมาก เพราะใครคือเครื่องมือในรูปที่มีตัวตน? อัจชะ ดาดีคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศและดาดีอีกคนหนึ่งอยู่ในมดฺบับ แต่ในทุกสถานที่ ครูคือเครื่องมือในรูปที่มีตัวตน หรือแม้แต่พันดาวาสก็เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ว่ามีเพียงครูเท่านั้น แม้แต่พันดาวาสที่ลูกเรียกว่าชีเนียร์บราเธอร์ก็อยู่ที่นั่น พันดาวาสมีความจำเป็นมาก ด้วยความเป็นมิตรร่วมทางของทั้งซัคตีและพันดาวาสงานนี้จึงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนเริ่มต้น แม้ว่าจะมีพันดาวาสเพียงไม่กี่คน แต่ก็มิวิสวะ กิซอร์. อานันท์ กิซอร์ กับ วิสวะ กิซอร์อยู่ที่นั่นตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นลูกจึงมีมิตรร่วมทางของพันดาวาสอยู่ด้วยใช่หรือไม่? อย่างไรก็ตาม ครูส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นเครื่องมือ ลูกคือกระดูกสันหลัง ลูกคือกระดูกสันหลังแม้กระทั่งของครูด้วย แต่ละคนก็มีบทบาทของตนเอง อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่แม้แต่พันดาวาสก็เป็นครูได้ พันดาวาสในบาร์ตเพียงไม่กี่คนที่กลายเป็นครู แต่บัพาดาพูดเสมอว่าครูคือผู้ที่ให้มิติของพ่อผ่านรูปลักษณะของพวกเขา ผู้ที่แสดงให้เห็นอนาคตที่ชัดเจนผ่านรูปลักษณะของพวกเขา ดังนั้น ลูกคือครูเหล่านั้นใช่หรือไม่? ให้ใครก็ตามที่เห็นลูกสัมผัสถึงการหล่อเลี้ยงของบัพาดา ให้คุณธรรมของพระเจ้าและพลังของพระเจ้าปรากฏชัดเจนใบหน้าของลูก ให้ท่านปรากฏชัดโดยผ่านคำพูดของลูก อย่าให้เป็นเช่นนั้นที่: ครูคนนั้นคนนี้พูดอย่างนี้ ไม่เลย บัพาดาได้ให้ประสบการณ์นี้ผ่านรูปลักษณะของครู การสร้างสายสัมพันธ์ของทุกคนกับพ่อเป็นหน้าที่ของครู ให้คำว่า "บาบา" ปรากฏออกมาจากหัวใจของแต่ละคนในทุกขณะ

มีการสร้างกลุ่มที่ดีมากเนื่องจากพวกเขามีประสบการณ์ที่ดีเมื่อพวกเขาได้รับความสดชื่นเป็นการส่วนตัว ผลลัพธ์ของกลุ่มนั้นดี นี่เป็นสิ่งที่ดี

ถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ส่งส่งทั้งหลายที่กำลังเฉลิมฉลองเทศกาลวันเกิดของพวกเขา ถึงดวงวิญญาณที่สูงส่งซึ่งทำงานที่สูงส่งทางจิตอย่างสม่ำเสมอในวันเกิดทางจิตของพวกเขา ถึงลูกๆ ที่เป็นของพ่อผู้เดียวอยู่เสมอและไม่มีใครอื่น และผู้ที่จดจำระลึกถึงผู้เดียว (เอกนาม) อยู่เสมอและเป็นอวตารของความประหัยดของสมบัติที่มีค่าทั้งหมด ถึงลูกๆ ที่เปิดเผยพรและมรดกทั้งหมดของพวกเขาตลอดชีวิตของพวกเขา และผู้ที่รักษาความจริงจังและความกระตือรือร้น ถึงลูกๆ เช่นนั้น บัพาดาขอแสดงความยินดีกับการเกิดทางจิต รัก ระลึกถึง และนมัสเต

ถึงดาดี: (ดาดีจีแสดงความยินดีมากมายกับบัพาดาในวันเกิดของท่าน) วันนี้ลูกทุกคนอยู่ในสายประคำ บาบาจำสาย

ประจำได้ เพชรพลอยของตอนเริ่มต้นของการก่อตั้งคือลูกประจำในสายประจำนั้น เป็นเรื่องดีที่ลูกเป็นเครื่องมือสำหรับการก่อตั้ง ลูกกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการหล่อเลี้ยงและเวลานี้ลูกจะกลายเป็นเครื่องมือในการไปกับพ่อ บัพดาดาจะเปิดประตูเพียงลำพังหรือไม่? (ไม่) พวกเขากำลังรอลูกอยู่ มาเถอะ เพื่อที่เราจะได้เปิดประตูได้ อย่างไรก็ตาม ลูกจะต้องทำงานรับใช้ของลูกให้เสร็จสมบูรณ์ เพราะลูกกลายเป็นเครื่องมือในรูปที่มีตัวตน ดังนั้น ลูกจะต้องทำหน้าที่ของลูกให้เสร็จในรูปที่มีตัวตน ทุกคนเห็นใครในทุกวันนี้? สายตาของทุกคนจ้องมองมาที่ใคร? จ้องมองมาที่ลูกทุกคน สายตาของทุกคนจ้องมองมาที่ลูกทุกคนที่กลายเป็นเครื่องมือ บาบ่าได้ให้ทุกคนนั่งอยู่ในสายตาของท่าน สายตาของพ่อไม่แคบ ท่านมีสายตาที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้น ลูกทุกคนจึงอยู่ในสายตาของท่าน ลูกทุกคนเป็นเพชรพลอยแห่งดวงตา ดีมาก ลูกแต่ละคนกำลังเล่นบทบาทของลูก และลูกต้องเล่นบทบาทนั้น ลูกผูกพันอยู่กับละคร ลูกชอบมันไหม? มันเป็นสิ่งที่ดีมาก

**พร:** ขอให้ลูกละทิ้งการคำนวณชั่วคราว และในฐานะผู้เพียรพยายามอย่างถูกต้องแม่นยำ ให้พ่อผู้เดียวเป็นผู้คำนวณของลูก

การเพียรพยายามไม่ได้หมายความว่าลูกจะทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยทำให้ความพยายามของลูกเป็นสิ่งคำนวณของลูก ผู้เพียรพยายามอย่างถูกต้องแม่นยำหมายถึงผู้ที่กลายเป็นมนุษย์ที่แท้จริงและทำให้รถม้าของเขาทำงาน เวลานี้จงปล่อยการคำนวณชั่วคราวไป! ลูกบางคนทำให้สิ่งที่มีขีดจำกัดเป็นเครื่องคำนวณของพวกเขาแทนที่จะทำให้พ่อเป็นผู้คำนวณของเขา ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือชั้นสภาก์ของลูก สถานการณ์ที่เลวร้ายของการคำนวณชั่วคราวเหล่านั้นทั้งหมดเป็นไปเพื่อการแสดงเท่านั้นและเป็นการหลอกลวง การคำนวณของพ่อหนึ่งเดียวคือออร์มัตร์แห่งการปกป้องคุ้มครองของลูก

**คติพจน์:** บุคคลที่เต็มไปด้วยความรู้คือผู้ที่รับรู้ถึงมายาจากกระยะไกลได้และทำให้ตัวเองมีพลัง

\*\*\* โอม ชานติ \*\*\*